

Khung trái phiếu xanh, bước đi quan trọng hướng tới phát triển bền vững

14:29 05/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Techcombank, một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc tiên phong khi trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam công bố Khung trái phiếu xanh - bước đi quan trọng hướng tới phát triển bền vững.

Khung trái phiếu này được xây dựng phù hợp với nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA), thể hiện cam kết mạnh mẽ của Techcombank trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam công bố Khung trái phiếu xanh tuân thủ theo các nguyên tắc trái phiếu xanh của ICMA. Sáng kiến này là minh chứng cho cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc thúc đẩy tài chính bền vững, đồng thời đóng góp vào một tương lai xanh hơn cho Việt Nam”.

Khung trái phiếu xanh của Techcombank được phát triển với sự hỗ trợ và các tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia của Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), là tài liệu mang tính chất định hướng, hướng dẫn và đảm bảo nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu xanh sẽ được Techcombank sử dụng để tài trợ các dự án đem lại các lợi ích về môi trường.

Khung trái phiếu xanh của Techcombank được đánh giá độc lập bởi S&P Global, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất trên thế giới, với đánh giá khung trái phiếu xanh của Techcombank đạt mức “Medium Green” là mức cao thứ hai trong hệ thống đánh giá của tổ chức này. Điều này khẳng định tính minh bạch, lợi ích môi trường, và sự phù hợp của các sáng kiến xanh của Techcombank với các tiêu chuẩn quốc tế. Các lĩnh vực đủ điều kiện theo khung trái phiếu xanh của Techcombank cũng được S&P đánh giá “đóng góp vào việc giải quyết các thách thức quan trọng mà Việt Nam đang phải đối diện”.



Techcombank, một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc tiên phong khi trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam công bố khung trái phiếu xanh.

Thông qua việc công bố khung trái phiếu xanh, Techcombank đã khẳng định cam kết của ngân hàng cũng như báo hiệu một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính bền vững. Với việc huy động vốn cho các dự án xanh, Techcombank cam kết đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các mục tiêu môi trường của Việt Nam, đồng thời nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường tài chính xanh đang phát triển.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và là ngân hàng hàng đầu châu Á với tầm nhìn: Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống. Techcombank theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp để giúp trao quyền tài chính cho khách hàng của mình.

Techcombank hiện phục vụ 14,8 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua nền tảng ngân hàng số và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động, cũng như mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp trên cả nước.

Cách tiếp cận hệ sinh thái của Techcombank, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế chính với các đối tác, tiếp tục tạo sự khác biệt cho Techcombank ở một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Techcombank được FiiRatings và Moody's xếp hạng tín nhiệm lần lượt ở mức AA- và Ba3. Techcombank cũng được S&P xếp hạng BB-, mức cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khung-trai-phiieu-xanh-buoc-di-quan-trong-huong-toi-phat-trien-ben-vung>